



โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
๒๗๐ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  
โทร. ๐-๒๒๐๑-๑๕๑๒ โทรสาร ๐-๒๒๐๑-๒๐๑๑

ที่ อว ๗๘.๐๖๗ / ๐๒๓๖

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

เรียน อธิการบดี / คณบดี / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดอื่นทุกแห่ง / นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด / ผู้อำนวยการ และหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ด้วยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ชมรมพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม จะจัดการประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง มุ่งสู่มาตรฐานการดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม (Toward Standard of Dementia Care) สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง อาจารย์พยาบาล และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข จากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ในวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถ ระบุความรู้การดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างครอบคลุมทุกมิติ ของการดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทย อธิบายความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม แนวทางการวินิจฉัย อาการและอาการแสดง การรักษาผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม โดยการใช้ยา ปัญหาทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม การจัดการโดยการใช้ยา และไม่ใช้ยา การใช้เครื่องมือในการประเมิน คัดกรอง ภาวะสมองเสื่อม ความรู้ในการจัดการภาวะโรคร่วมของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม รวมทั้งวางแผนการดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในแต่ละระยะ แนวทางในการดูแลช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้ป่วยสมองเสื่อมและครอบครัว การสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมได้

ในการนี้ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ข้างต้น โดยสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Workplace) ได้ที่ลิงก์ <https://www.ramacnec.com> พร้อมกันนี้ได้แจ้งรายละเอียดตั้งเอกสารแนบท้าย และผู้เข้าร่วม สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบทางราชการจากต้นสังกัด ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการประชุม และขอความอนุเคราะห์ เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง



QR Code ลงทะเบียนออนไลน์

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี